



ประกาศ สำนักงานส่งกำลังบำรุง

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกและผู้ได้รับคัดเลือกสำรอง ในการรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ในสังกัด กองโยธาธิการ สำนักงานส่งกำลังบำรุง

ตามประกาศ สำนักงานส่งกำลังบำรุง ฉบับลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ เรื่องรับสมัคร และคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ในสังกัด กองโยธาธิการ สำนักงานส่งกำลังบำรุง ผู้มีวุฒิปริญญาต่างๆ จำนวน ๓ ราย เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ดำรงตำแหน่งในสังกัด กองโยธาธิการ สำนักงานส่งกำลังบำรุง และ ตามประกาศ สำนักงานส่งกำลังบำรุง ฉบับลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ให้เข้าตรวจร่างกาย พิมพ์ลายนิ้วมือ เพื่อตรวจสอบประวัติทางคดี ในวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ นั้น

บัดนี้ การดำเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ ตามที่กำหนดได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับคัดเลือกและผู้ได้รับคัดเลือกสำรอง เรียงตามลำดับที่สอบได้ ดังต่อไปนี้

๑. สายงานทางด้านบริหารงานก่อสร้าง ดำรงตำแหน่ง รองสารวัตร ฝ่ายโยธาธิการ ๓ กองโยธาธิการ (ตำแหน่งเลขที่ ๐๓๐๓ ๑๑๔๓๕ ๐๐๔๖) ผู้ได้รับคัดเลือก จำนวน ๑ ราย คือ นายอานัติ ปัญญาวัฒน์ คุณวุฒิวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี

๒. สายงานทางด้านสถาปนิก ดำรงตำแหน่ง รองสารวัตร กลุ่มงานวิชาชีพและเชี่ยวชาญ กองโยธาธิการ (ตำแหน่งเลขที่ ๐๓๐๓ ๑๑๔๔๐ ๐๐๗๗) และ (ตำแหน่งเลขที่ ๐๓๐๓ ๑๑๔๔๐ ๐๐๗๘) ผู้ได้รับคัดเลือก จำนวน ๒ ราย และผู้ได้รับคัดเลือกสำรอง จำนวน ๑ ราย ดังต่อไปนี้

๒.๑ ผู้ได้รับคัดเลือก จำนวน ๒ ราย ดังนี้

๒.๑.๑ นายทะเล คุณวุฒิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยี สถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

๒.๑.๒ นายเอกลักษณ์ มณีทิพย์ คุณวุฒิสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขา นวัตกรรมอาคาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

๒.๒ ผู้ได้รับคัดเลือกสำรอง จำนวน ๑ ราย คือ นายสุรเดช นุธรรม คุณวุฒิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธัญบุรี

อนึ่ง สำนักงานส่งกำลังบำรุง จะได้ดำเนินการส่งหลักฐานการรับสมัครและคัดเลือกไปยัง กองทะเบียนพล สำนักงานกำลังพล เพื่อตรวจสอบความถูกต้องก่อนดำเนินการบรรจุและแต่งตั้ง หากปรากฏ ภายหลังว่าผู้ได้รับการคัดเลือกตามบัญชีรายชื่อดังกล่าวข้างต้นนี้ มีคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะ สำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร สำนักงานส่งกำลังบำรุง ฉบับลงวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

/หรือไม่ถูกต้อง...

หรือไม่ถูกต้องตาม กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือก จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติและหมดสิทธิในการบรรจุแต่งตั้งครั้งนี้ ถึงแม้ว่าจะเป็นผู้มีชื่อในประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก และไม่ว่าจะอยู่ในขั้นตอนการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจหรือขั้นตอนการฝึกอบรม ก็ไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจหรือหากได้รับการแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจไปแล้วจะต้องถูกสั่งให้ออกจากราชการโดยหน่วยต้นสังกัด

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕

พลตำรวจโท



(กฤษฏา สุระเชษฐพงษ์)

ผู้บัญชาการ สำนักงานส่งกำลังบำรุง/

ผู้ดำเนินการคัดเลือก